

ภาวะตลาดเงินบาท: เงินบาทเปิด 34.18 จับตามติ กนง. ตลาดคาดคงดอกเบี้ย 2.25%

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 34.18 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 34.28 บาท/ดอลลาร์

เงินบาทเช้านี้ แข็งค่าจากทำตลาด ขณะที่สกุลเงินในภูมิภาคเคลื่อนไหวแบบไร้ทิศทาง หลังเมื่อคืนนี้ ตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาด แต่ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐาน ออกมาแย่กว่าคาด ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ย่อตัวลงเมื่อคืนนี้

สำหรับปัจจัยในประเทศที่ต้องติดตามวันนี้ คือ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่คาดว่าจะนัดตรดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.25% นอกจากนี้ ยังต้องติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่คาดว่าจะครั้งนี้จะลดดอกเบี้ยลง 0.25%

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 34.00 - 34.35 บาท/ดอลลาร์

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 153.76 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 153.77 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0499 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0482 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท. อยู่ที่ระดับ 34.148 บาท/ดอลลาร์

-รมว.พาณิชย์ ประชุมมอบนโยบายทูตพาณิชย์ หวังขับเคลื่อนการส่งออกไทยปี 68 ให้โตไม่ต่ำกว่า 4% ยังหวังบาทแข็งค่าป่วนส่งออกปรับใหม่ ด้านนักวิชาการชู 5 ปัจจัยเสี่ยง กดดันเศรษฐกิจไทยโตต่ำเหลือ 2.4% ชี้ นโยบายทรมปี 2.0 รุนแรงที่สุด

-ประธานสภาพัฒนา มองทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 68 โดยคาดว่าเศรษฐกิจจะยังฟื้นตัวได้แบบกระท่อนกระแท่น เนื่องจากยังมีความเสี่ยงขาลง และมีโอกาสที่ GDP จะโตได้ต่ำกว่า 2.9% เพราะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวน พร้อมคาดปีหน้า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้ง เพราะอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำมาก

-กระทรวงการคลัง เตรียมชง ครม.สั่งปิดห้างหน้า พิจารณามาตรการแจกเงิน 10,000 บาท เฟส 2 ให้กับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ด้าน "จุลพันธ์" ย้ำทันแจกปลายเดือน ม.ค. 68 แนนอน ส่วนเฟส 3 เตรียมทดสอบเงินดิจิทัล ช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. 68

-ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (17 ธ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า หลังมีข้อมูลบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (17 ธ.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ขณะที่นักลงทุนจับตามผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในวันนี้ ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ที่ว่า เฟดอาจจะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการธุรกิจใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 95% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.25-4.50% ในการประชุมครั้งนี้

-นักลงทุนจับตาการแถลงข่าวของเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด และรายงานคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) ของเจ้าหน้าที่เฟด เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในปี 68 รวมทั้งรอดูตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจที่เฟดจะเปิดเผย หลังการประชุม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อัตราว่างงาน และอัตราเงินเฟ้อ

-กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนพ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 0.6% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนต.ค.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้